



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยการอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามความในข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้

ข้อความเดิม

งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

รายการที่ ๒ หน้า ๑๒๐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตามบทบัญญัติของกฎหมาย (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้

รายการที่ ๔ หน้า ๑๒๐ ค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกร และจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตรวจการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร ซึ่งเรียกโดยย่อว่า (พ.ต.ก.) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ประเมินผลงาน วิสัยทัศน์การทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร ตามที่กฎหมาย หนังสือสั่งการกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอริสรา/หมวด.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการที่ ๓ หน้า ๑๔๔ ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Rack ๖U) จำนวน ๑๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีคุณลักษณะดังนี้

๑) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๖U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร

๒) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๓) มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตาม พรบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ รายการที่ ๓๕๐ หน้า ๓๒๓

ข้อความใหม่

งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการที่ ๒ หน้า ๑๒๐ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตามบทบัญญัติของกฎหมาย และค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้

๕๓ / รายการที่...
(นางสาวอริสรา แก้วปิง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายการที่ ๔ หน้า ๑๒๐ ค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งใน
สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตรวจการ
ประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร ซึ่งเรียกโดยย่อว่า พ.ต.ก. และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมิน
บุคคล ประเมินผลงาน วิสัยทัศน์การทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
เลขานุการประเมินปรับปรุงตำแหน่ง คณะกรรมการและเลขานุการประเมินผลงาน คณะกรรมการและ
เลขานุการ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและการประเมินวิชาชีพเฉพาะ ตามที่กฎหมาย หนังสือสั่งการ
กำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการที่ ๓ หน้า ๑๔๔ ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Rack ๖U) จำนวน ๑๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง มีคุณลักษณะดังนี้

๑) เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๖U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความ
ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร

๒) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๓) มีช่องเสียบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

จัดซื้อตามท้องตลาด (เนื่องจากไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ รายการที่ ๓๕๐

หน้า ๓๒๓

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอริสรา แก้วบึง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวอริสรา แก้วปิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๖๒

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
บริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐	บริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑	ดำเนินงาน รหัส ๕๓๐๐๐๐	ค่าตอบแทน รหัส ๕๓๑๐๐๐	ค่าตอบแทน รหัส ๓๑๐๑๐๐	รายการที่ ๒ หน้า ๑๒๐ ผู้ปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทน อันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นการมอบส่วนทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรณีการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๖ และคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นการมอบส่วนทางวินัยของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเป็นเงินสมนาคุณกรณีการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๖ และคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และคำตอบแทน
							ความรับผิดชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๕ (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรุณศรี แก้ววิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
					รายการที่ ๔ หน้า ๑๒๐ ค่าตอบแทนการ ตรวจผลงานการ ประเมินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน กรรมการตรวจ ผลงานของ คณะกรรมการ ประเมินผลงาน ของข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมิน วิทยฐานะข้าราชการครู ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน ของคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งใน สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตรวจการประเมิน ผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร ซึ่งเรียกโดยย่อว่า (พ.ต.ก.) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ประเมินผลงาน วิทยุทัศน์การทดสอบสมรรถภาพทาง การบริหาร ตามที่กฎหมาย หนังสือสั่งการกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจผลงานการประเมิน วิทยฐานะข้าราชการครู ค่าตอบแทนกรรมการตรวจผลงาน ของคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งใน สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ตรวจการประเมิน ผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร ซึ่งเรียกโดยย่อว่า (พ.ต.ก.) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประเมินบุคคล ประเมินผลงาน วิทยุทัศน์การทดสอบสมรรถภาพทาง การบริหาร และค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ประเมินปรับปรุงตำแหน่ง คณะกรรมการและเลขานุการ คุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้นและยกย่องประเมินวิชาชีพเฉพาะ ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรุณรา นฤชัย)
ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้.

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
		ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	รายการที่ ๓ หน้า ๑๔๔	๔๔,๐๐๐	<p>คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ระจายสัญญา (Back up) จำนวน ๑๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) เป็นตู้ Rack บิต ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๒ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร</p> <p>๒) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว</p> <p>๓) มีช่องเสียบแฟ้มไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง</p> <p>จัดซื้อตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้</p> <p>- เป็นไปตาม ปรณกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ รายการที่ ๓๕๐ หน้า ๓๒๓</p>	<p>คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ระจายสัญญา (Back up) จำนวน ๑๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>๑) เป็นตู้ Rack บิต ขนาด ๑๙ นิ้ว ๒๒ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร</p> <p>๒) มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว</p> <p>๓) มีช่องเสียบแฟ้มไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง</p> <p>จัดซื้อตามท้องตลาด (เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) (สำนักปลัดฯ) จ่ายจากเงินรายได้</p> <p>- เป็นไปตาม ปรณกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ รายการที่ ๓๕๐ หน้า ๓๒๓</p>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอริสรา แก้วปิง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ขั้นตอนการนำเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

๑. หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างจ้าง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๒ รายการ รวมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากรายละเอียดค่าจ้างไม่ครอบคลุมการเบิกจ่ายฯ และหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน

๑ รายการ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ฯ ไม่ปรากฏในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติ

ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๘

คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีมติอนุมัติ
ครั้งที่ - ประจำปี - เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
หรือผู้มอบอำนาจได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ.
ตามหนังสือ

(ลงชื่อ)..... *พณิษา อำนวย*

(นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ความเห็น..... *พรินดาพร ๑๑*

(ลงชื่อ)..... *พรินดาพร ๑๑*

(นางสาวพรรณิ การะกัม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น..... *นิรมลย์ ๑๑*

(ลงชื่อ)..... *นิรมลย์ ๑๑*

(นายทองดี จอมวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สำนักงานถูกต้อง

๓. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น..... *พรินดาพร ๑๑*

(ลงชื่อ)..... *พรินดาพร ๑๑*

(นางพจนิตา พันธุ์สุภา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๔. ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น..... *อนงค์*

(ลงชื่อ)..... *อนงค์*

(นายทองดี จอมวงศ์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

(นางสาวอรุณศรี ทรัพย์) *อรุณศรี*
ศึกษาธิการอำเภอป่าแดด